





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ : เพียงความเคลื่อนไหว)</p> <p>-สพช.เตรียมความพร้อมทั้งการให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยการรับบริการ รองรับนโยบาย "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่" 4 จ.นำร่อง ผ่านกลไกสายด่วน สปสช. 1330 จำนวน 2,000 คู่สาย ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้ จังหวัดแพร่ โทร. 1330 กต 61 จังหวัดเพชรบุรี โทร. 1330 กต 65 จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 1330 กต 67 จังหวัดนครราชสีมา โทร. 1330 กต 612</p>	
<p>พาหมอไปหาประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ผู้จัดการ hfocus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงโครงการ "พาหมอไปหาประชาชน" ว่า สร.ได้นำเสนอ ขอเป็นโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 2567 ครบรอบ 72 พรรษา หากได้รับอนุญาต จะเป็นโครงการเทิดพระเกียรติฯ ตลอดปี 2567 สำหรับโครงการนี้จะจัดทั้งหมด 72 ครั้งใน 12 เขตสุขภาพ เขตละ 6 ครั้ง ซึ่งจะเริ่มต้นวันที่ 14 ม.ค.นี้ ใน 4 จังหวัดของแต่ละภาค คือ 1.ภาคเหนือที่ อ.ลี จ.ลำพูน 2.ภาคอีสานที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 3.ภาคกลางที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 4.ภาคใต้ที่ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้การพาหมอไปหาประชาชนจะเน้นเป็นแพทย์เฉพาะทาง โดยให้พื้นที่คัดเลือกหรือเตรียมผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะทาง อาทิ โรคตา การใส่ขาเทียม ซึ่งจะมีหลายกิจกรรมเพื่อนำแพทย์เฉพาะทางไปหาผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมายตรงนั้น ส่วนการตรวจทั่วไปนั้น เรามั่นใจว่าสถานพยาบาลในพื้นที่สามารถให้บริการได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews)</p> <p>-นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย เป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการ Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ 67 พาหมอไปหาประชาชน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค.67 ณ โรงพยาบาลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการ (ฟรี)</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ,ผู้จัดการ ,สำนักข่าวอิศรา ,news1live)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงกรณี ครม.นำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... ฉบับภาคประชาชนและฉบับของพรรคก้าวไกล กลับมาพิจารณา ว่า ขอชี้แจงว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสภาตีกลับกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงคือ ถ้าเป็นร่างกฎหมายของภาคประชาชน หรือฉบับของ ส.ส.ส่วนใหญ่ ครม. คณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ได้ดูเนื้อหาสาระ เมื่อเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในวาระรับหลักการหรือไม่ ดังนั้น เรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ยิ่งตัวร่างกฎหมายมีความขัดแย้งกันมาก ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้อยู่ไม่มีร่างกฎหมายฉบับของ สร.ส่งเข้าไป ต้องดูร่างฯ ฉบับที่เราได้รับมาก่อนว่า มีปัญหาตรงไหน อย่างไร ต้องปรับแก้ก่อนหรือไม่ โดยจะมีการพิจารณาภายใน 60 วัน</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,ฐานเศรษฐกิจ เดลินิวส์ มติชน,hfocus)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีวันเด็กแห่งชาติวันที่ 13 ม.ค.นี้ จะมีการจัดงานหลายพื้นที่ ท่ามกลางสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มสูงช่วงนี้ ว่า การจัดงานวันเด็กนั้น ต้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าได้จัดงานวันเด็กในพื้นที่โล่งแจ้งหากพบว่า ค่าฝุ่นเกิน 35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป ซึ่งสำหรับเด็กเราต้องเฝ้าระวังแล้ว ยิ่ง 75 มคก./ลบ.ม. หรือ 100 มคก./ลบ.ม.ขึ้นไปก็ยิ่งอันตราย ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังมาก หากจัดขอให้จัดในพื้นที่ที่เป็นภายในอาคารเพื่อป้องกันฝุ่นได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ ,ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ไทยพบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานในหลายจังหวัด คาดต่อเนื่องจนถึง 12 ม.ค.67 เนื่องจากอัตราการระบายอากาศต่ำมาก ประกอบกับกิจกรรมของมนุษย์ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว ดังนั้น ในช่วงวันเด็กนี้ ควรให้ความสำคัญในการป้องกันสุขภาพของเด็ก ตรวจสอบเช็คค่าฝุ่นก่อนออกนอกบ้านและปฏิบัติตามคำแนะนำ จัดให้มีการป้องกันฝุ่นจากภายนอกหรือ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีอุปกรณ์ลดฝุ่นบริเวณห้องที่เด็กอยู่ และต้องคอยสังเกตอาการของเด็ก หากพบอาการผิดปกติรีบพาพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำห้องปลอดฝุ่นในบ้านได้ โดยเลือกห้องที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่น ทำความสะอาด เก็บวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นออก ปิดผ้าม่าน รอยรั่ว ช่องว่างต่าง ๆ และติดเครื่องฟอกอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวีช่อง 3 รายการเรื่องเล่าเช้านี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันนี้ (12 ม.ค.) พื้นที่สีแดง จ.พระนครศรีอยุธยา AQI สูงสุด 166 รองลงมา จ.สุโขทัย 163 และ จ.นครราชสีมา 153 - นายกฯ ปฏิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่ ระบุ ฝุ่นลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนร่างฯ พ.ร.บ.ของก้าวไกล ลงนามวานนี้ทันทีหลังได้รับที่เชียงใหม่และส่งกลับสภา โดยวานนี้ พ.ร.บ.อากาศสะอาด เข้าสภา 7 ฉบับ ไม่มีใครค้าน - นายกฯ ทหารีแนวทางแก้ปัญหาภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง หมอกควันและไฟป่า ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา) โดยช่วง มี.ค.-เม.ย. จะเป็นช่วงเผาป่าของกัมพูชา แต่ไม่อยากให้เอามาเป็นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น - ศิลปินโต คักดีสิทธิ์ เตือนออกมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าโดยไม่วัดค่าฝุ่น ส่งผลต่อสุขภาพและเสียหาย จนต้องพักงดรับงาน 6 วัน - บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยี ชื่อ ไดมอนด์ เผยผลการศึกษาระดับคุณภาพอากาศ Air Quality Data Project ระบุ คุณภาพอากาศในบ้านเรือน/อาคาร สูงเกินกว่าระดับอันตรายของเกณฑ์มาตรฐาน WHO และเลวร้ายกว่าคุณภาพอากาศด้านนอก มีสารประกอบอื่นๆ และอนุภาค จากกิจกรรมในบ้าน คริวเรือน บนเตียง สารระเหยจากเฟอร์นิเจอร์ 	
<p>วันเด็กแห่งชาติ 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก 2567 กระทรวงสาธารณสุข" การแพทย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการสมวัยของเด็กไทยทุกคน" โดย นพ.ชลน่านกล่าวว่า สำหรับวันเด็กปี 2567 สธ.ขอมอบของขวัญล้ำค่าในการดูแลสุขภาพเด็กไทยโดยเปิดศูนย์ Teleconsult ด้านพัฒนาการเด็กระดับชาติในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ได้รับการวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที่ด้วยการแพทย์ทางไกลและมีระบบส่งต่อที่ดีไปยัง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.จังหวัด ต่อไป นอกจากนี้ สธ.ยังให้การสนับสนุนให้หน่วยราชการภาคเอกชนต่างๆ จัดสถานที่หรือจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กในหน่วยงาน หรือ Day Care Center เพื่อให้แม่ได้มีพื้นที่ให้นมลูกหรือป้อนนมให้ลูก โดย สธ.จะเป็นต้นแบบจัดทำศูนย์ดูแลเด็กเล็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ ออย. และผู้ประกอบการเลือกนมให้บุตรหลาน เฉพาะที่มีฉลากภาษาไทย แสดงเลข ออย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตหรือควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ และแนะนำบุตรหลานให้อ่านฉลากก่อนรับประทาน โดยเฉพาะในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ที่มีกิจกรรม การแจกของขวัญ อาหาร และขนมให้เด็ก เพื่อโภชนาการที่เหมาะสมลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	
<p>กรมควบคุมโรคเปิด 3 โรคระบาดปี 67</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ทวีช่อง TNN, ไทยรัฐTV, ejan, tnn)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคคาดการณ์สถานการณ์โรคที่อาจเกิดการระบาดและโรคที่ต้องเฝ้าระวัง โดยในปีนี้อาจคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2567 อาจพบการระบาดของ 3 โรค ประกอบด้วย โรคโควิด 19, โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ ยังมี 12 โรค ที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะมีการระบาดด้วย ได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคหัด โรคฝีดาษวานร โรคเมลิออยโดซิส (ไข้ดิน) โรคฉี่หนู โรคไข้หูดับ โรคชิคา โรคชิกุนคุนยา โรคซิฟิลิส โรคเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, การเงินธนาคารออนไลน์, ผจก., tnn, bangkokbiznews, mono, fm91bkk, mcot)</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง 3 โรคระบาด ได้แก่ โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก โดยกรมควบคุมโรค ได้วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเกิดการระบาดและเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงปี 2567 นี้ โดย นายกฯ ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังโรคตามฤดูกาลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ย้ำฉีดวัคซีนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., มติชน, thebetter, tnn, thebangkokinsight, thereporters, isranews, sondhitalk, springnews, hfocus, newtv)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนกลุ่มเสี่ยง 608 ไม่ประมาทให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วยโรคทางเดินหายใจ หากเริ่มมีอาการป่วยและมีผลตรวจ ATK เป็นบวก ให้สวมหน้ากากและรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและพิจารณาจ่ายยาต้านไวรัสโดยเร็วเพื่อลดโอกาสป่วยมีอาการรุนแรง พบโรคโควิด 19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามฤดูกาลระบาด ยังพบสายพันธุ์ย่อยทั้ง XBB, EG.5 ขณะที่ JN.1 สายพันธุ์รุ่นลูกโอมิครอนกำลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>	
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชนม ไทยรัฐม ผู้จัดการม คมชัดลึกม แนวหน้าม ไทยโพสต์ ข่าวสด เนชั่นออนไลน์, ch7, linetoday, thaiPBS, amarintv, thaiger, thebangkokinsight, mcot, pptvhd36, mono29, TNN, daradaily ,ejan,siamnews,newtv)</p> <p>- กิ่ง-สุธีราช วงศ์เทเวัญ นักร้องลูกทุ่งและพระเอกลิเกชื่อดัง น.ส.สุรางค์ ผิวอ่อน หรือจิ้งหรีดขาว วงศ์เทเวัญ ร่วมกันแถลงข่าวอาการป่วยของ น.ส.วิระดา วงศ์เทเวัญ หรือวิ นางเอกลิเกชื่อดังน้องสาวของกิ่ง- สุธีราช ที่เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงและยังไม่รู้สึกตัว โดยนายสุธีราช กล่าวว่า อาการน้องสาวตอนนี้ติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรง จากการที่มีไข้สูง ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20-21 ธ.ค. และอาการไม่ดีขึ้น จนเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาล และเมื่อตรวจเลือดผลปรากฏว่าเป็นไข้เลือดออก โดยทางหมอบอกว่าอาจจะต้องสอดท่อช่วยหายใจ ความดันต่ำมากอยู่ที่ 60/30 ต้องใช้ยากระตุ้นความดันทางเส้นเลือด แต่ก็ไม่ถึงกับดีขึ้น จนย้ายมารักษาที่ รพ.บำรุงราษฎร์ ซึ่งหัวใจเต้นไม่ปกติ ต้องบอลลูนหัวใจ และมีอาการสมองบวม อย่างไรก็ตาม คาดว่าน้องสาวตนน่าจะติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 1 ตอนนี้น้องยังหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สมองยังบวมอยู่ ต้องดูอาการวันต่อวัน</p>	
<p>รพ.เลิดสิน ใช้กล้องผ่าตัดกระดูก-ข้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ. เลิดสิน มีการให้บริการการรักษาโรคทางกระดูกและข้อในลักษณะการผ่าตัดด้วยกล้อง เพื่อรักษาโรคหรือการบาดเจ็บต่างๆ ที่มีพยาธิสภาพภายในข้อ ทดแทนส่วนที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ โดยทั่วไปผู้ป่วยจะใช้เวลาในการรักษาตัวสั้นกว่าในอดีต</p>	
<p>OPEN HOUSE กรมวิทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ เปิดบ้านให้คณะครูและนักเรียน รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะให้นักเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ การศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อด้านนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางาน ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศในอนาคต</p>	
<p>คกอช. เห็นชอบแผนการจัดการขยะอาหาร และแผนโภชนาการแห่งชาติระยะที่ 1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชน, thansettakij)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (พ.ศ. 2566-2573) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน เพื่อลดขยะอาหารของโลกครั้งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2573, (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) จัดทำโดยกรมอนามัย มุ่งลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร คนขาดแคลนอาหาร และคนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อย. เป็นเลขานุการ</p>	
<p>บริการพบแพทย์ทางไกล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย บอร์ด สปสช. มีมติรับทราบแนวทางการจัดระบบบริการเพื่อดูแลคนไทยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในต่างประเทศ ผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชนชาวไทยที่อาศัยหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิบัตรทองมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย รับบริการการแพทย์ทางไกลผ่านแอป.ด้านสุขภาพ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.แอป. Saluber MD 2.แอป. Clicknic 3.แอป. Mordee และ 4. Totale Telemed</p>	
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.สก๊อปพิเศษ</p> <p>- นายมาริช ภิรมย์วัฒน์ ตัวแทนจากเพจลาซาตควินยาสูบ เผย เรื่องบุรีไฟฟ้ากับกัญชา เป็นเรื่องที่สะท้อนความบิดเบี้ยวของตรรกะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเครือข่ายแพทย์ที่ออกมาโจมตีผู้บริโภค ซึ่งไม่มีประเทศไหนที่จะให้กัญชาขาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เคลื่อนไร่การควบคุม เปิดหน้าร้านค้าขาย แต่กลับแบนบุรีไฟฟ้ายาวนานเกือบสิบปี และเห็นด้วยที่ก้อง ห้วยไร่ นักร้อง ขอให้หยุดใช้บุรีไฟฟ้าในคอนเสิร์ต ซึ่งผู้ใช้บุรีไฟฟ้าควรเคารพสิทธิผู้อื่น ใช้ให้เป็นที่ พร้อมขอให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้มีอำนาจในหน่วยงานสาธารณสุข และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาดำเนินการเพื่อมอบทางเลือกให้แก่ผู้สูบบุหรี่ไทยกว่า 9.9 ล้านคน รวมถึงคนในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากบุรีไฟฟ้าที่ไร้ซึ่งการควบคุมของรัฐ</p>	
<p>สุขภาพแรงงานข้ามชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติทะลักเข้าไทยหรือไม่ หลังไทยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรไทยต้องมีแผนรองรับแรงงานข้ามชาติที่ครอบคลุมรอบด้านเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ รวมถึงสุขภาพแรงงานข้ามชาติ โดยนางสาวบุญยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผจก.แผนงานสุขภาพประชากรข้ามชาติ สวรส. เสนอระบบดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดเสี่ยงโรคระบาดข้ามชาติ ใน 3 ประเด็น คือ 1. แง่สิทธิประโยชน์และความครอบคลุมประกันสุขภาพ เสนอให้กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ทำหน้าที่ดูแลบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว 2. สร้างองค์ความรู้ให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ทำหน้าที่เฝ้าระวัง คัดกรอง ติดตาม ช่วยเหลือ และ 3. ควรเพิ่มช่องทางสื่อสารข้อมูล สิทธิด้านสุขภาพและการเข้ารับบริการให้หลากหลาย</p>	